

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)

นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	ประเด็นในการมีส่วนร่วม มีดังนี้ ๑. การนำนโยบาย โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ ๒. แนวทางการดำเนินงาน โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ๓. การพัฒนานวัตกรรม เพื่อการดำเนินงานตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ผู้บริหารและคณะครู ในหน่วยงานทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ ๑. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท ๒. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ๓. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผลจากการมีส่วนร่วม	จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษานำรูปแบบและวิธีการพัฒนานวัตกรรมไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา ส่วนคณะครู นำไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน จนทำให้มีรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับนวัตกรรมการพัฒนา โดยกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินงานมีความยืดหยุ่นปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน จัดทำระบบการนิเทศ ติดตาม ผ่านระบบออนไลน์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท Chainat Provincial Education Office



ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE)
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ฉบับที่ ๑๖๘/๒๕๖๗



วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมแพนตาซีรียอร์ส จังหวัดชัยนาท ดร.พัฒนาพร ไทยพิบูลย์ ศึกษาธิการ จังหวัดชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ดร.ธัญลักษณ์ จันทร์ศรี รองศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท กล่าวรายงาน และ ดร.ยศกร สิทธิศักดิ์ไพบูลย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.นครพนม เป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผู้สอนจำนวนทั้งสิ้น ๔๓ คน



☎ ๐๕๖ ๔๑๐ ๖๗๑

🌐 www.cntpeo.go.th

📌 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

✉ saraban@cntpeo.go.th